



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานทะเบียนประวัติฯ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๗ ๖๖๐๔

ที่ รง ๐๔๐๓/ว ๗๕๑๖

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน

เรียน รองอธิบดี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง เลขาธิการกรม ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงาน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัล ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติ และเมคาทรอนิกส์

ตามหนังสือกระทรวงแรงงาน ที่ รง ๐๒๐๔.๓/ว ๑๖๘๘ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ แจ้งเรื่องการ ขอพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน โดยขอให้ทุกหน่วยงานแจ้งบุคลากรในสังกัดผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๕ ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทาน การประดับและกรณีที่ทำให้ประดับเหรียญพิทักษ์เสรีชน สิทธิ บัตรประจำตัว และการเรียกเหรียญกับบัตรประจำตัว และการเรียกเหรียญกับบัตรประจำตัวผู้ได้รับ พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนคืน พ.ศ. ๒๕๖๓ และหากผู้มีคุณสมบัติดังกล่าวประสงค์จะเสนอขอพระราชทาน เหรียญพิทักษ์เสรีชนให้ยื่นหลักฐานประกอบการพิจารณาดำเนินการขอพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน ต่อส่วนราชการเพื่อพิจารณาตรวจสอบรายชื่อและคุณสมบัติ โดยส่วนราชการสามารถจัดส่งรายชื่อผู้สมควร ได้รับการเสนอขอพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนถึงกระทรวงมหาดไทย ได้ปีละ ๒ ครั้ง ครั้งแรกภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ และครั้งที่สองภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม นั้น

กองบริหารทรัพยากรบุคคลจึงขอให้หน่วยงานที่มีผู้มีคุณสมบัติและประสงค์จะเสนอ ขอพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนให้ยื่นหลักฐานประกอบการพิจารณาตามรายละเอียดที่กำหนด โดยสามารถ Download ได้ที่ Website กองบริหารทรัพยากรบุคคล <http://home.dsd.go.th/hr> แล้วจัดส่งให้กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว กองบริหารทรัพยากร บุคคลจะเสนอขอพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนในครั้งต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

๕

(นายสง่า แสนเดช)

นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล